



ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๒๐๘/ ๓๖๒๙

กระทรวงศึกษาธิการ

กทม. ๑๐๓๐๐

๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การดำเนินโครงการเพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้แก่ประชาชน ของกระทรวงศึกษาธิการ
เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๓ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะกรรมการ
๒. เอกสารการดำเนินโครงการเพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้แก่ประชาชน
ของกระทรวงศึกษาธิการ

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีได้แจ้งเรื่อง การดำเนินโครงการ
เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้แก่ประชาชน ซึ่งคณะกรรมการรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๕
ให้ทุกส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐเร่งพิจารณาแผนงาน/โครงการในความรับผิดชอบที่สมควร
ดำเนินการเพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้แก่ประชาชน โดยแผนงาน/โครงการดังกล่าว
ต้องสามารถดำเนินการให้มีผลในทางปฏิบัติต่อส่วนรวมได้ทันในช่วงเทศกาลปีใหม่อ่างแท้จริง ไม่ขัดต่อ
กฎหมายและประกาศเตือนของคณะกรรมการเลือกตั้ง และช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศด้วย ทั้งนี้
ให้นำเสนอต่อคณะกรรมการรัฐมนตรีโดยเร็ว ความละเอียดทราบแล้ว นั้น

กระทรวงศึกษาธิการ ขอเสนอการดำเนินโครงการเพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้แก่
ประชาชน มาเพื่อคณะกรรมการรัฐมนตรีทราบ โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะกรรมการรัฐมนตรีตามพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑๓) ทั้งนี้
รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) กำกับการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เห็นชอบ
ให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะกรรมการรัฐมนตรีด้วยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

สืบเนื่องจากมติคณะกรรมการรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ ให้ทุกส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ
และหน่วยงานของรัฐ พิจารณาแผนงาน/โครงการในความรับผิดชอบที่สมควรจะดำเนินการเพื่อมอบเป็น
ของขวัญปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้แก่ประชาชน โดยแผนงาน/โครงการดังกล่าวต้องสามารถดำเนินการให้มีผล
ในทางปฏิบัติได้ทันในช่วงเทศกาลปีใหม่อ่างแท้จริง และให้นำเสนอต่อคณะกรรมการรัฐมนตรีโดยเร็ว

๒. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะกรรมการรัฐมนตรี

ตามมติคณะกรรมการรัฐมนตรีได้มีมติให้ทุกส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ
พิจารณาแผนงาน/โครงการในความรับผิดชอบที่สมควรจะดำเนินการเพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่
พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้แก่ประชาชน โดยแผนงาน/โครงการดังกล่าวต้องสามารถดำเนินการให้มีผลในทางปฏิบัติ

/ได้ทันในช่วง...

ได้ทันในช่วงเทศกาลปีใหม่อย่างแท้จริง และให้นำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีโดยเร็ว นั้น กระทรวงศึกษาธิการ ขอเสนอการดำเนินโครงการเพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้แก่ประชาชน มาเพื่อคณะรัฐมนตรีทราบ โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอ คณะรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุม คณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑๓)

๓. ความเร่งด่วนของเรื่อง

เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ ที่มีมติให้ทุกส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ เร่งพิจารณาแผนงาน/โครงการในความรับผิดชอบที่สมควรจะดำเนินการ เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้แก่ประชาชน เสนอต่อคณะรัฐมนตรีโดยเร็ว

๔. สารสำคัญ

กระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินโครงการเพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้แก่ประชาชน ซึ่งต้องสามารถดำเนินการให้มีผลในทางปฏิบัติต่อส่วนรวมได้ทันในช่วงเทศกาลปีใหม่อย่างแท้จริง ไม่ขัดต่อกฎหมาย และประกาศเตือนของคณะกรรมการการเลือกตั้ง จำนวน ๑๐ โครงการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑) ตั้งธนาคารหน่วยกิตแห่งชาติ (Credit Bank)

การขับเคลื่อนการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพ ส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ ตลอดชีวิต จึงเปิดโอกาสให้ทุกคนได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียม ยกระดับคุณภาพชีวิตของทรัพยากรมนุษย์ ให้มีความรู้ ทักษะและความสามารถ สร้างโอกาสให้แรงงาน และประชาชนทั่วไปในการเพิ่มทักษะ (Upskill) และพัฒนาทักษะใหม่ (Reskill) โดยเป็นการสะสมหน่วยการเรียนรู้ หรือธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) นำไปสู่การยกระดับวิชาชีพ เชื่อมโยงทุกระบบการศึกษา เกิดการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ตลอดชีวิตตามเป้าหมายการพัฒนาประเทศ จึงตั้งธนาคารหน่วยกิตแห่งชาติ เพื่อสะสมหน่วยการเรียนรู้ ให้แก่ประชาชน ดำเนินงานโดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

๒) เพิ่มอาหารกลางวันนักเรียน

เพื่อการพัฒนาเด็กไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา มีความรู้ คู่คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนได้เติบโตสมส่วนและสมวัย มุ่งแก้ปัญหาภาวะทุพโภชนาการในเด็ก พัฒนาร่างกาย ของนักเรียนให้สุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง

ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เสนอเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของ คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา โดยขออนุมัติปรับเพิ่มอัตราค่าอาหารกลางวันในอัตราเฉลี่ย ๒๔ บาท/คน/วัน ในภาพรวมโดยให้มีการกำหนดโครงสร้างอัตราตามขนาดโรงเรียนเป็น ๔ ระดับ ดังนี้

จำนวนนักเรียน	ค่าอาหารกลางวัน	งบประมาณทั้งสิ้น (บาท)	งบประมาณที่เพิ่มขึ้น (บาท)
๑ - ๔๐ คน	๓๖ บาท/คน/วัน	๒๘,๓๖๕,๘๖๔,๐๐๐	๓,๕๓๓,๒๘๐,๐๐๐
๔๑ - ๑๐๐ คน	๒๗ บาท/คน/วัน		
๑๐๑ - ๑๒๐ คน	๒๔ บาท/คน/วัน		
๑๒๑ คน ขึ้นไป	๒๒ บาท/คน/วัน		

ซึ่งหากมีการปรับค่าอาหารกลางวันนักเรียนจะส่งผลให้นักเรียนระดับเด็กเล็ก - ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ทุกสังกัด จำนวน ๕,๙๑๒,๕๒๐ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จะใช้งบประมาณ จำนวน ๒๘,๓๖๕,๘๖๔,๐๐๐ บาท (สองหมื่นแปดพันสามร้อยหกสิบห้าล้านแปดแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๓) ปรับเพิ่มค่าใช้จ่ายรายหัวตามความจำเป็นพื้นฐาน ดังนี้

๓.๑ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม ในรายการพื้นฐาน ๕ รายการ ได้แก่ ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้นักเรียนทุกคนมีความพร้อมที่จะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานโดยการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๖,๖๒๗,๒๖๔ คน ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ พื้นที่ดำเนินการ โรงเรียนทุกโรงในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบประมาณจำนวน ๓๗,๐๕๔,๗๙๑,๘๐๐ บาท

๓.๒ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)

เพื่อลดภาระผู้เรียน และเพิ่มศักยภาพสถานศึกษาในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๕ ปี ตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และ ปวช. ทั้งสถานศึกษาของรัฐและเอกชน ครอบคลุมการศึกษาในระบบ นอกกระบบและการศึกษาทางเลือก เริ่มปีงบประมาณ ๒๕๖๖ - ๒๕๖๙ ประกอบด้วย

ค่าใช้จ่ายด้านผู้เรียน : ๑) ค่าอุปกรณ์การเรียน ปรับเพิ่มตามผลการศึกษาค่าใช้จ่ายจริงสำหรับอุปกรณ์การเรียนพื้นฐาน เริ่มปี ๒๕๖๖ และคงอัตราเดิมในปีต่อไป และ ๒) ค่าเครื่องแบบปรับตามผลการศึกษาค่าใช้จ่ายจริงสำหรับเครื่องแบบนักเรียนครบ ๑ ชุด และเพิ่มเติม อีก ๑ ชุด เฉพาะผู้เรียนที่ผู้ปกครองถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ค่าใช้จ่ายด้านสถานศึกษา : ๑) ค่าจัดการเรียนการสอน ๒) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ทั้งในระบบและนอกระบบ โดยปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จะเพิ่มขึ้น ๒,๒๕๙ ล้านบาท จากนั้นจะทยอยปรับขึ้นแบบขั้นบันไดถึงปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ซึ่งเพิ่มจากปัจจุบัน จำนวน ๘,๐๖๖ ล้านบาท จำนวนนักเรียน ๑๑.๕ ล้านคนเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระรายจ่ายของ รวมถึงพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทย

๔) อาชีวะอาสา ช่วยประชาชน

๔.๑ อาชีวะอาสา ออกบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่มตลอด ๒๔ ชั่วโมง ระหว่างวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ - ๔ มกราคม ๒๕๖๖ โดยให้บริการจุดพักรถ-พักคน บนถนนสายหลักและสายรอง ๒๒๕ ศูนย์ ทั่วประเทศ กิจกรรมพักรถ ได้แก่ บริการตรวจสภาพรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และกิจกรรมพักรถ ได้แก่ บริการสอบถามข้อมูลเส้นทาง/สถานที่ท่องเที่ยว/ที่พัก /ร้านอาหาร และอื่น ๆ รวมทั้งให้บริการที่นั่งพักผ่อน/บริการน้ำดื่ม กาแฟ ผ้าเย็น เป็นต้น

๔.๒ อาชีวะช่วยประชาชน ตรวจสอบสภาพรถยนต์ และจักรยานยนต์ ฟรี ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน และกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานเพื่อส่งมอบเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม และพร้อมใช้งาน (Appropriate and Readiness Technology) สู่ชุมชนเพื่อลดรายจ่ายให้แก่ประชาชน ผ่านแอปพลิเคชัน “ช่างพันธุ์ R อาชีวะ ซ่อมทั่วไทย ทีมช่างพันธุ์ R อาชีวะจิตอาสา จาก ๑๐๐ ศูนย์ Fix it Center ทั่วประเทศ ออกให้บริการ ซ่อมถึงบ้านฟรี โดยประชาชนสามารถใช้บริการผ่านแอปพลิเคชัน ทำให้มีความสะดวก รวดเร็ว ลดเวลา ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไม่ต้องนำเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้มาที่ศูนย์บริการ อีกทั้งยังสอดคล้องกับสภาพสังคมและวิถีชีวิตยุคใหม่ New Normal สร้างความมั่นใจต่อการใช้บริการช่างอาชีวะ และยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี สร้างความภาคภูมิใจให้แก่ผู้เรียนที่ใช้ทักษะจากการลงมือปฏิบัติช่วยเหลือประชาชน และสามารถสร้างอาชีพได้ในอนาคต ดำเนินการตลอดเดือนมกราคม ๒๕๖๖ และให้บริการต่อเนื่องทั้งปี

๔.๓ สอนฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น Re-Skill, Up-Skill และ New-Skill แก่นักเรียน นักศึกษาผู้ประกอบการและประชาชน จำนวน ๓๘,๕๐๐ คน ไม่น้อยกว่า ๗๗ หลักสูตร ภายใต้ศูนย์พัฒนาอาชีพ และการเป็นผู้ประกอบการ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำจังหวัด (Ministry of Education Career and Entrepreneurship Center) บูรณาการการดำเนินงานร่วมกันระหว่าง สอศ. กศน. สพฐ. และ สช. ในพื้นที่ ดำเนินการระหว่าง ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖

๔.๔ อาชีวะอยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ

เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับกลุ่มนักเรียนผู้ด้อยโอกาส ๕,๐๐๐ คน ทั่วประเทศ ภายใต้การดำเนินงาน “อาชีวะอยู่ประจำ” มีหอพักและอาหารฟรี ๓ มื้อ ตลอดหลักสูตร ปวช. “เรียนฟรี” มีทุนการศึกษาระดับชั้น ปวช. ต่อเนื่อง ๓ ปี และ “มีอาชีพ” เรียนจบ มีงานทำ

๕) แอปปลอดภัย (MOE Safety Center : MOESC)

มุ่งส่งเสริมความปลอดภัยในสถานศึกษา ป้องกันภัยคุกคามทุกรูปแบบ เพื่อสร้างความเข้มแข็งระบบการรักษาความปลอดภัยของโรงเรียน ให้มีความพร้อม สามารถป้องกัน แก้ไขสถานการณ์ ปัญหาของนักเรียน ทั้งด้านอุบัติเหตุ ภัยคุกคาม และปัญหาทางสังคม รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันการเรียนรู้ ในสังคมออนไลน์ที่จะเกิดขึ้นกับนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ

๖) ปักหมุด พาน้องกลับมาเรียน

กระทรวงศึกษาธิการ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาให้เด็ก เยาวชนและประชาชน อย่างเต็มตามศักยภาพและมีประสิทธิภาพสูงสุด ภายใต้แนวคิดการศึกษาไทยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง จึงได้มีนโยบายและแนวทางการดำเนินงานค้นหาและติดตาม นำเด็กตกหล่น และออกกลางคันกลับสู่ระบบการศึกษา ดังนี้

๖.๑ ค้นหาและติดตามเด็กตกหล่นและออกกลางคันกลับเข้าสู่ระบบการศึกษา ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพและศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น รวมทั้งสร้างระบบเครือข่ายการส่งต่อข้อมูลสารสนเทศ ทางการศึกษาของเด็กตกหล่นและออกกลางคันที่กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา และนำไปใช้ในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ทุกแห่ง และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ๒๔๕ เขต ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๖.๒ สร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส โดย สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ปักหมุดบ้านคนพิการและผู้ด้อยโอกาส อายุ ๑๘ ปีขึ้นไป จำนวนทั้งหมด ๑๐,๗๘๓ คน ติดตามพบตัวแล้ว จำนวน ๑๐,๔๘๒ คน และติดตามแล้ว ไม่พบตัว จำนวน ๓๐๑ คน ได้เข้าสู่ระบบการศึกษา โดย ครู กศน.ตำบล ลงพื้นที่สำรวจความต้องการของผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา และนำข้อมูลเข้าสู่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ Caper พร้อมปักหมุดทุกบ้าน เพื่อจัดการศึกษาและการเรียนรู้ให้กับผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสในสถานศึกษา สังกัด กศน. อย่างเหมาะสมตามศักยภาพและความต้องการจำเป็น และสามารถศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น รวมทั้งสามารถประกอบอาชีพ มีงานทำ พึ่งพาตนเองได้ สร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัย ป้องกันเด็กตกหล่น ออกกลางคันกลับสู่ระบบการศึกษา เร่งพัฒนาการศึกษาทุกระดับ นำเทคโนโลยีมาเสริมและช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา โดยเฉพาะเด็กยากจนพิเศษ ผู้ปกครองมีรายได้ไม่เพียงพอจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ด้อยโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ สามารถประกอบอาชีพ พึ่งพาตนเองได้ ส่งเสริมการศึกษาย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ

๓) “สัปดาห์สร้างสุข สร้างงาน สร้างอาชีพ”

ส่งเสริมสมรรถนะทักษะด้านอาชีพให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจหรือต้องการสร้างรายได้ ผู้สูงอายุและผู้พิการ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส ผู้มีรายได้น้อย ให้มีอาชีพ และช่วยเหลือเด็กพิเศษให้เป็นรูปธรรมต่อเนื่อง ที่สอดคล้องกับศักยภาพของชุมชน และความต้องการของตลาดตามนโยบายและวาระเร่งด่วน (Quick Win) และแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๕) ซึ่งจะดำเนินการจัดในบริเวณสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ดำเนินงานโดย กศน. อำเภอ/เขต จำนวน ๙๒๘ แห่ง จัดระหว่างวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖

๔) จัดส่วนลด ๙ บริษัท ๔ โรงพยาบาล ช่วยลดค่าครองชีพวันปีใหม่

เพื่อส่งเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพ สิทธิประโยชน์เกื้อกูลอื่น และความมั่นคงของครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพเนื่องจากสภาวะการณ์ของเศรษฐกิจในปัจจุบัน รวมถึงผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-๑๙ โดยแบ่งออกเป็น ๒ ระดับ ได้แก่ ๑) ระดับจังหวัด ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) จังหวัดเป็นผู้ประสานงานกับร้านค้า/สถานประกอบการต่าง ๆ ในพื้นที่ระดับจังหวัด ทั้งนี้ มีจำนวนร้านค้าน้อยกว่าห้าร้อยกว่าร้านค้า และ ๒) ระดับประเทศ สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ได้เชิญชวนสถานประกอบการเข้าร่วมงานสวัสดิการร้านค้า โดยมีสถานประกอบการเข้าร่วม จำนวน ๑๓ แห่ง เช่น บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท ธรรมสรณ์ จำกัด และ บริษัท บุญถาวร เซรามิค จำกัด เป็นต้น

๕) ฉลาดคิด พิชิตยุคดิจิทัล (Coding for All)

อบรมหลักสูตร ฉลาดคิด พิชิตยุคดิจิทัล (Coding for All) ให้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป จำนวน ๑๐,๐๐๐ คน ผ่าน THAIMOOC ซึ่งจะได้รับการพัฒนาหรือฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและโค้ดดิ้ง ให้มีทักษะการคิดเชิงคำนวณในการแก้ไขปัญหาสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตจริง สร้างทักษะในการรวบรวม ประมวลผล ประเมินผล นำเสนอสารสนเทศ และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการทำงานให้สามารถออกแบบวิธีการที่เหมาะสม และสร้างสรรค์เทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์หรือเกิดมูลค่าได้ ซึ่งจะดำเนินการทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ จัดอบรมระหว่าง วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖ ดำเนินงานโดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

๑๐) ส่งความสุข ปันน้ำใจ จากที่สู่น้อง

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค ทุกแห่ง ได้บริจาคสิ่งของอุปโภค บริโภค สื่อการเรียนการสอน ทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา ชุดนักเรียน รองเท้า ถุงเท้า ขนม นม ให้กับเด็กด้อยโอกาส มอบโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้เรียนในพื้นที่ห่างไกลให้เกิดความเท่าเทียม ลดความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษาในพื้นที่อย่างมีคุณภาพ รวมทั้งสร้างจิตอาสา ผนวกรวมให้มีความรู้ ครู นักเรียน ผู้ปกครอง พนักงานขับรถรับ-ส่งประจำโรงเรียน เกี่ยวกับการขับรถปลอดภัย ป้องกันเด็กติดรถ การใช้ทางม้าลาย ในการข้ามถนนเพื่อความปลอดภัยแก่นักเรียน

๕. ข้อเสนอกระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงศึกษาธิการขอเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อทราบการดำเนินโครงการเพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้แก่ประชาชน ของกระทรวงศึกษาธิการ ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวตรีณัฐ เทียนทอง)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานปลัดกระทรวง

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๒๘๖๗-๘ ต่อ ๑๘๐๙

โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๙๔๑๓

กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)

ศธ. มอบของขวัญปีใหม่ ๒๕๖๖ แก่ประชาชนทุกช่วงวัย รวม ๑๐ โครงการ ดังนี้

๑. **ตั้งธนาคารหน่วยกิตแห่งชาติ (Credit Bank)** เพื่อเพิ่มทักษะ (Upskill) และพัฒนาทักษะใหม่ (Reskill) โดยการสะสมหน่วยการเรียนรู้นำไปสู่การยกระดับวิชาชีพ เชื่อมโยงทุกระบบการศึกษา เกิดการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต

๒. **เพิ่มอัตราค่าอาหารกลางวัน** ในอัตราเฉลี่ย ๒๔ บาท/คน/วัน สำหรับนักเรียนระดับเด็กเล็ก-ชั้นประถมศึกษา ปีที่ ๖ จำนวน ๕.๙ ล้านคน

๓. **เพิ่มค่าใช้จ่ายรายหัวตามความจำเป็นพื้นฐาน** เพื่อลดภาระผู้เรียนในรายการพื้นฐาน ๕ รายการ ได้แก่ ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

๔. **อาชีพอาสา ช่วยประชาชน** เช่น ให้บริการจุดพักรถ-พักคน บนถนนสายหลักและสายรอง ๒๒๕ ศูนย์ ทั่วประเทศ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง โดยบริการตรวจสภาพรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และตรวจสภาพรถยนต์และจักรยานยนต์ฟรีผ่านแอปพลิเคชัน “ช่างพันธุ์ R อาชีพะ ช่อมทั่วไทย” โดยทีมช่างพันธุ์ R อาชีพะจิตอาสาจาก ๑๐๐ ศูนย์ Fix it Center ให้บริการซ่อมถึงบ้านฟรี

๕. **ปิดหมุดพาน้องกลับมาเรียน** เพื่อค้นหาและติดตามเด็กตกหล่นและออกกลางคัน กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพและศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น รวมทั้งสร้างระบบเครือข่ายการส่งต่อข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของเด็กตกหล่นและออกกลางคันที่กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาตามแนวคิดการศึกษาไทยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

๖. **“สัปดาห์สร้างสุข สร้างงาน สร้างอาชีพ”** ส่งเสริมสมรรถนะทักษะด้านอาชีพ ให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจหรือต้องการสร้างรายได้ รวมทั้งช่วยเหลือเด็กพิเศษให้เป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง ณ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ดำเนินงานโดยสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ/เขต จำนวน ๙๒๘ แห่ง

๗. **ฉลาดคิด พิชิตยุคดิจิทัล (Coding for All)** จัดอบรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและโค้ดดิ้งให้มีทักษะการคิดเชิงคำนวณและสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตจริงให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป จำนวน ๑๐,๐๐๐ คน ผ่านแพลตฟอร์มการศึกษาออนไลน์ THAIMOOC

๘. **ส่งความสุข ปันน้ำใจ จากพี่สู่น้อง** มอบสิ่งของอุปโภค บริโภค สื่อการเรียนการสอน ทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา เครื่องแบบนักเรียน ขนมและนม ให้กับเด็กด้อยโอกาส

นอกจากนี้ ยังมีโครงการจัดสวนลด ๙ บริษัท ๔ โรงพยาบาล ช่วยลดค่าครองชีพวันปีใหม่ เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพของครูและบุคลากรทางการศึกษา เนื่องจากสถานการณ์ของเศรษฐกิจในปัจจุบัน รวมถึงผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-๑๙ และการจัดทำแอปพลิเคชันปลอดภัย (MOE Safety Center: MOESC) โดยมุ่งส่งเสริมความปลอดภัยในสถานศึกษา ป้องกันภัยคุกคามทุกรูปแบบให้โรงเรียนมีความพร้อมในการป้องกัน แก้ไขปัญหาของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

.....